



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๙๗๒ ต่อ ๓๑๓

ที่ มค.๐๐๓๒.๐๐๒/ว.๑๓๓๖ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอสั่งการในการประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์
และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ ๔๗/๒๕๖๔

เรียน นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรบือ (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) ปฏิบัติหน้าที่รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง
สาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง
หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน สสจ.มหาสารคาม

ด้วย ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ระดับจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดประชุมทางไกล (Video conference) กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการเตรียมความพร้อม กรณี หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) ครั้งที่ ๔๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จึงขอส่งข้อสั่งการในการประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ ๔๗/๒๕๖๔ กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการเตรียมความพร้อม กรณี หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

สรุปข้อสั่งการของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
ในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC)
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และกรณีหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕)
และการดำเนินงานป้องกันและลดการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนเพื่อรองรับอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ (RTI)
ครั้งที่ ๔๗/๒๕๖๔ ในวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐น.-๑๒.๐๐น.
ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ที่	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ดำเนินการ
๑	ให้ทีม Logistic ดำเนินการทำความสะอาดโรงพยาบาลสนามศูนย์ริมห้าวย และประสานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเรื่องการจัดทำรั้วของโรงพยาบาลสนามศูนย์ริมห้าวย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดใช้โรงพยาบาลสนามศูนย์ริมห้าวยในช่วงบ่ายวันนี้	- ทีม Logistic
๒	ให้ กลุ่มงาน NCD ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการด้านรักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาลสนามศูนย์ริมห้าวย เช่น ปกครองจังหวัด อปพร. เจ้าหน้าที่ตำรวจ ในการอยู่เวรปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง	- กลุ่มงาน NCD
๓	ให้โรงพยาบาลมหาสารคาม ดำเนินการจัดเตรียมบุคลากรในการปฏิบัติงาน และเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ของโรงพยาบาลสนามศูนย์ริมห้าวย ให้แล้วเสร็จภายในวันนี้ พร้อมเปิดให้บริการในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๔	- โรงพยาบาลมหาสารคาม
๔	ให้คณะกรรมการวัคซีนด้านการให้บริการวัคซีน ผักกอบรม และกำกับติดตาม โดยมีนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) เป็นประธาน และหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อเป็นเลขานุการ ดำเนินการสำรวจรายชื่อบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ไม่รวม อสม. เพื่อจัดสรรวัคซีน จำนวน ๙๐๐ โด๊ส ให้ทุกโรงพยาบาลสามารถเบิกวัคซีน ภายในวันพรุ่งนี้ (๑๕ เมษายน ๒๕๖๔) และดำเนินการฉีดให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านหน้าก่อนเป็นลำดับแรก เช่น บุคลากรโรงพยาบาลคูคต วิทยาลัยพยาบาลสุทธาเวช โรงพยาบาลมหาสารคาม ทีม CDCU สอบสวนโรคในพื้นที่ เป็นต้น โดยให้ปฏิบัติตามมาตรฐาน ๘ ขั้นตอนอย่างเคร่งครัด และให้ดำเนินการฉีดวัคซีนได้ภายในวันศุกร์ที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔	- คณะกรรมการวัคซีนด้านการให้บริการวัคซีน ผักกอบรม และกำกับติดตาม
๕	ให้โรงพยาบาลสุทธาเวชดำเนินการ ดังนี้ ๑) ตรวจสอบหน่วยกลางพยาบาล (Nursing Station) ของโรงพยาบาลสนามหอพักมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ที่ไปปฏิบัติงาน ๒) จัดเตรียมบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสนามหอพักมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยใช้บุคลากรของโรงพยาบาลสุทธาเวชในระยะแรกก่อน และในสัปดาห์หน้าทางจังหวัดจะจัดเตรียมทีมบุคลากรจากโรงพยาบาลชุมชน เข้าไปสนับสนุนการปฏิบัติงาน	- โรงพยาบาลสุทธาเวช
๖	ให้ทุกอำเภอ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของ COVID-19 เช่น งดการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเข้าข่าย PUI ทุกราย โดยให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	- รพ.ทุกแห่ง - สสอ.ทุกแห่ง
๗	ให้กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง (Risk Communication) ดำเนินการ ๑) แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ (รถชมพู่) ในช่วงวันเวลาเดียวกันที่ผู้ป่วยยืนยันใช้บริการ ให้เฝ้าสังเกตอาการตนเอง ๒) แนะนำประชาชนให้งดการจัดกิจกรรม ที่มีการรวมตัวคนจำนวนมาก ๓) แจ้งให้พนักงานสถานบันเทิงรตติกาล อินดี้คลับ และประชาชนที่เดินทางไปสถานบันเทิงรตติกาล อินดี้คลับ ในระหว่างวันที่ ๓-๖ เมษายน ๒๕๖๔ ไปรายงานตัวและเข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรม COVID-19 ณ สถานพยาบาลใกล้บ้าน	- กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง (Risk Communication)
๘	ให้คุณโชติกา บำรุง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สังกัดโรงพยาบาลนาเชือก เข้ามาช่วยปฏิบัติงานในทีม Case management	- ทีม Case management

(นายภาที ทรัพย์พิพัฒน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม